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Hver er kostnaður þjónustu- og nýsköpunarsviðs vegna ráðstefnuhalds undanfarin 4 ár? 
Hversu mikill tími starfsfólks hefur farið í ráðstefnur og undirbúning þeirra? Hver er kostnaður 
sviðsins vegna fyrirlesara? Hverjir hafa tekið þátt í slíkum viðburðum á vegum þjónustu- og 
nýsköpunarsviðs og stafræns ráðs?


